

เล่ม ๒๙ หน้า ๒๑๗๕ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๑๓๑๑

เพราะฉะนั้น ให้เอาเอกแถมกำหนดท้องที่ป่าร้อง ราษฎรเจ้าของที่ดิน
ในตำบลที่กล่าวนี้ มารับโฉนด ยิง กอง ข้าหลวงซึ่งตั้งอยู่ที่ กระทรวง
เกษตรราชการ ตามกำหนดเวลาที่ประกาศมาให้ทราบนี้

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๓๑๑

(ลงนาม) หลวงสฤษดิ์ดีสุทธิจิราภรณ์

ตำแหน่ง ข้าหลวงออกโฉนด

แจ้งความกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กราบ ถวาย บังคมลา ออกจากหน้าที่ราชการ

กับย้าย แด เปลี่ยน ตำแหน่ง ข้า ราชการ

ด้วย ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้
พระยาพิสุทธิธรรมราชา ผู้ว่าราชการเมืองลพบุรี ๑ พระพรหมประสาธาศิลา
ผู้ว่าราชการ เมืองสิงห์บุรี ๑ พระยาสุทรวิจิตรวิจิตร ผู้ว่าราชการ เมือง
พัทลุง ๑ รวม ๓ นาย กราบ ถวาย บังคมลา ออกจากหน้าที่ ราชการ
ประจำตำแหน่ง ผู้ว่าราชการเมือง แดจะ โปรดเกล้า ฯ ให้ ได้รับ พระ
ราชทาน เบี้ยบำนาญ เดียง ซ้ำพ ตาม พระราชบัญญัติ แด ทรง พระกรุณา
โปรดเกล้า ฯ ย้าย เปลี่ยน ตำแหน่ง ข้าราชการ หัวเมือง คือ

๑ ให้ย้าย พระยาสุนทรสงคราม ผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรี มา
เป็น ผู้ว่าราชการ เมืองลพบุรี

๒ ให้พระทวิประชาชน นายอำเภอตลาดใหม่เมือง นครไชยศรี ไป
เป็นผู้ว่าราชการ เมืองสุพรรณบุรี

๓ ให้หลวงเสนาภักดี ข้าหลวงมหาดไทย มณฑลกรุงเก่า ไปเป็น
ผู้ว่าราชการ เมืองสิงห์บุรี

๔ ให้หม่อมเจ้าทองเดิม ผู้ช่วยราชการใน กระทรวงมหาดไทย ไป
เป็น ข้าหลวงมหาดไทย มณฑลกรุงเก่า

๕ ให้พระสุรราชภักดี ผู้ว่าราชการ เมืองสระบุรี ไปเป็น ปลัดมณฑล
อุบลราชธานี

๖ ให้พระภริมย์ราชา ปลัดมณฑลอุบลราชธานี มาเป็นผู้ว่าราชการ
เมืองสระบุรี

๗ ให้พระยาอมรฤทธิธำรง ปลัดมณฑลกรุงเก่า ไปเป็นผู้ว่าราชการ
เมืองชุมพร

๘ ให้พระดำเร็นฤประการ ผู้ว่าราชการเมืองชุมพร มาเป็นผู้
ว่าราชการเมืองอ่างทอง

๙ ให้หลวงพิทักษ์ฤทธิรงค์ ข้าหลวงมหาดไทย มณฑลจันทบุรี มา
เป็น ปลัดมณฑลกรุงเก่า

๑๐ ให้หลวงนิชยากรพิทักษ์ นายอำเภอเมืองไชยา ไปเป็น ข้าหลวง
มหาดไทย มณฑลจันทบุรี

เล่ม ๒๙ หน้า ๒๑๗๗ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๑๓๑๑

๑๑ ให้พระเทพราชธานี ปลัดมณฑลนครราชสีมา ไปเป็น ผู้ว่า
ราชการ เมืองบุรีรัมย์

๑๒ ให้พระยาศุณทร ผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์ มาเป็น ปลัดมณฑล
นครราชสีมา

๑๓ ให้พระยาประจักษ์จักร ปลัดมณฑลราชบุรี ไปเป็น ผู้ว่า
ราชการเมือง นครศรีธรรมราช

๑๔ ให้พระยาศิริธรรมบริรักษ์ ผู้ว่าราชการ เมือง นครศรีธรรมราช
มาเป็น ปลัด มณฑลราชบุรี

๑๕ ให้พระวุฒิภาคภักดี ยกพระบัตรมณฑลนครศรีธรรมราช ไปเป็น
ผู้ว่าราชการเมืองพัทลุง รับราชการ ส่นอง พระเดช พระคุณ สืบไป ฯ
แจ้ง ความ มา ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม วันขึ้นโกสินทรศก ๑๓๑๑

เรื่อง ช่อม แด่ สว่าง ด่วน

ด้วย มณฑลอุดร มี ใบ บอก มา ว่า ด่วน ทรง รั้ง สฤษดิ์ ข้าม ถ้ำ ห้วย
มุก นั้น ขำ รุด หัก พัง ลง นายอำเภอ มุกดาหาร จึง ได้ บอก บุญ ตาม บรรดา
ข้าราชการ แด่ พ่อค้า ราษฎร ได้ เงิน รวม ๑๑๔ บาท ช่อม แชนม์ ด่วน ทรง
รั้ง สฤษดิ์ ให้ ดิ ชน แด่ กับ ได้ สว่าง ด่วน อีก ๓ ด่วน ด่วน ข้าม
ห้วยมุก ทาง ข้าม ไป ต่ำ บด ผึ่ง แด่ ๑ ด่วน กว้าง ๑ วา ๓ ศอก
ยาว ๙ วา ด่วน ข้าม ห้วย ไป ทาง ข้าม ไป อำเภอ เรณูนคร ๑ ด่วน
กว้าง ๑ วา ๒ ศอก ยาว ๑๗ วา ด่วน ข้าม ห้วย แด่ ทาง ข้าม ไป